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Cofnodion Cyfarfod 01/09/2022

Pwynt Agenda Prif drafodaeth Penderfyniadau / Pwyntiau Gweithredu

1. Croeso ac
Ymddiheuriadau

Presennol: Aled Johnson, Arwel Llywelyn, Cris Tomos (Cadeirydd)
Eirlys Twigg, Hywel Lewis, Melony Richards, Roger Howells, Shôn
Rees, Bethan Williams (Clerc)

Ymddiheuriadau: Bill Davies, Iwan Evans, Robin Davies, Shôn
Rees

Nodwyd cydymdeimlad â Dylan Sambrook, oedd yn gynghorydd
cymuned am gyfnod, a’i deulu.

Nodwyd cydymdeimlad gyda theulu Ifan Owen-Jones yn eu
profedigaeth.

2. Cofnodion y cyfarfod
blaenorol

2022/07/14
Cynigiodd Roger eu bod yn gywir, eiliodd Hywel ac fe’u derbyniwyd
fel cofnod cywir.

3. Materion yn codi o’r
cofnodion

(i) Cyfraniad i Ŵyl Bro Preseli
● Rydyn ni’n dal i aros am eu manylion banc i roi cyfraniad o

£250.

(ii) College Green
● Doedd Shôn ddim yn bresennol i roi diweddariad

Bethan i gael manylion banc Gŵyl Bro
Preseli

Bethan i gysylltu gyda Shôn i holi am

https://docs.google.com/document/d/10sohuW8F5cxyylFs4zWzy9IQ4b0dZ2gGUDjKSwMuImM/edit


(iii) Ffens a Phorfa Maes Meigan
● Mae gwaith wedi dechrau ar drwsio gwaelod y ffens a’r

porfa wedi ei dorri.
● Nodwyd nad oes unrhyw offer chwarae yno ac y byddai’n

dda cael pethau nol yno.

ddiweddariad a’i rannu dros e-bost.

4. Gohebiaeth i. Torri Porfa
● Daeth cynnig gan gontractwr i dorri porfa.
● Cytunwyd i ateb i ddweud y byddwn ni’n rhoi gwybod os

bydd gwaith ar gael a’n bod ni’n derbyn tendrau
● Mae dau Wyddel wedi bod yn galw mewn tai yn yr ardal i

ddweud eu bod yn torri’r porfa ar ran y person sydd yn arfer
gwneud ac yn codi mwy am wneud.

● Cytunwyd i roi gwybod i bobl trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

ii. Cynllun Warm Rooms
● Mae PAVS yn ceisio cydlynu lleoliadau i bobl fynd iddyn nhw

os nad ydyn nhw’n gallu cadw’u tai yn gynnes dros y gaeaf.
● Does gan y cyngor cymuned ddim adeiladau, ond bydd Cris

yn cysylltu gyda PAVS i awgrymu cysylltu gyda’r llyfrgell,
canolfan Hermon ac ati.

● Nodwyd ei bod yn gallu bod yn anodd i bobl gyrraedd llefydd
yng nghefn gwlad.

iii. Cais gan Tenovus
● Daeth cais gan y mudiad yn genedlaethol am gyfraniad.
● Gan mai cais ddaeth yn genedlaethol oedd hwn cytunwyd i

roi £25.

iv. Mens Shed
● Mae’r Mens Shed wedi gofyn am gael gwneud gwaith i sied

maen nhw’n ei ddefnyddio.
● Y cyngor cymuned sydd â’r tir ond mae’r adeilad yn dod o

dan Ganolfan Hermon.
● Mae’r Mens Shed eisiau cau un rhan i ffwrdd a rhoi nenfwd,

Bethan i gael manylion banc Tenovus



gwres a sinc i mewn yno, a rhoi tŷ bach i mewn.

Doedd dim gwrthwynebiad mewn egwyddor ond nodwyd rhai
pethau:

● Mae angen ystyried sut i gael dŵr i’r sied
● Mae cynllun yn rhoi tŷ bach wrth y pwynt trydan felly byddai

angen ei roi yn rhywle arall
● Mae plotiau wrth ochr y sied hefyd, felly awgrymwyd

argymell wrth y Mens Shed eu bod yn aros i glywed beth
sy’n digwydd gyda nhw hefyd.

● Awgrymwyd eu bod yn edrych i mewn baneli solar hefyd,
gan fod modd cael grantiau ar gyfer paneli solar.

● Ar hyn o bryd mae’r Mens Shed i fod i dalu £1 y flwyddyn,
cytunwyd i ofyn am £12 y flwyddyn drwy Canolfan Hermon,
a’u bod yn talu am y trydan gan mai’r cyngor cymuned sydd
wedi bod yn talu am y trydan am y misoedd diwethaf.

Nodwyd hefyd bod mainc wrth Maes Y Frenni wedi ei thynnu oddi
yno.
Roedd y Mens Shed wedi mynd â rhan ohoni i’w thrwsio ond gan
fod darnau o fetel yn dangos trwy’r concrid tynnodd y cyngor sir y
seiliau i gyd.
Codwyd hyn gyda’r cyngor sir ac mae disgwyl mainc newydd yno.

Bethan i ateb y Mens Shed gyda sylwadau’r
cyngor

5. Cronfa Beni Edwards ● Mae’r cyngor cymuned yn gyfrifol am gronfa i helpu plant ym
mhlwyf Eglwyswen gyda’u haddysg.

● Does dim un o’r cynghorwyr presennol yn ymddiriedolwyr
arni ar hyn o bryd felly cytunwyd i Arwel ac Aled fod yn
ymddiriedolwyr ar ran y cyngor cymuned.

● Mae angen newid y manylion banc hefyd er mwyn i
gynghorwyr presennol fod ar y mandate.

● Pan fydd popeth yn weithredol byddwn ni’n gallu danfon
datganiad wasg a hyrwyddo’r gronfa trwy Clebran a’r
cyfryngau cymdeithasol.

Bethan i drefnu i benodi ymddiriedolwyr
newydd

Bethan i drefnu newid mandate y banc

6. Swyddog Datblygu Lleol ● Rhannwyd disgrifiad swydd ar gyfer Swyddog Datblygu Lleol



ac fe gafodd ei gymeradwyo.
● Cytuwyd i’w roi yn Clebran a’i rannu yn lleol.

7. Cyswllt gyda'r heddlu Galwyd yr heddlu i Glôg yn ddiweddar oherwydd major incident ond
dydy’r cyngor ddim wedi cael unrhyw wybodaeth i’w rannu gyda’r
gymuned.
Cytunwyd i ofyn am unrhyw wybodaeth berthnasol a ddylai gael ei
rannu.
Cytunwyd i wahodd PCSOs yr ardal i gyfarfod cyngor cymuned bob
chwarter er mwyn iddyn nhw rannu gwybodaeth gyda ni ac er mwyn
i ni godi unrhyw faterion gyda nhw.

Cris i wahodd PCSOs lleol i gyfarfod

8. Capel Seion ● Roedd cyfarfod diweddar i drafod defnyddio Capel Seion fel
lle cymunedol.

● Byddai angen rhoi gwres yn y festri ond mae cegin a thoiled
yn yr adeilad yn barod.

● Mae’r Fenter Iaith a Gŵyl Fel ‘Na Mai wedi dweud y byddai
diddordeb ganddyn nhw i’w ddefnyddio.

9. Fferm Fila ● Cafwyd diweddariad gan Tai Barcud am y tai fydd yn cael eu
hadeiladu ar dir Fferm Villa.

● Mae’r cynlluniau yn cael eu haddasu a bydd llai o dai, a llai
o wahanol fathau o dai.

● Bydd Tai Barcud yn rhannu’r dyluniad terfynol gyda ni pan
fydd yn barod, a rhoi syniad o amserlen.

10. Cafnau Blodau ● Gan nad ydy Mrs Newton yn gallu gwneud bellach mae
angen rhywun arall i wneud,

● Cytunwyd i roi’r gwaith mas i dendr a’i hysbysebu ar
hysbysfyrddau lleol a rhoi gwybod i bobl leol allai fod â
diddordeb.

Cris i baratoi tendr a’i rannu

11. Cynllunio Cidigill Isaf, Blaenffos - cais i greu lle i ymarfer ceffylau
● Doedd dim gwrthwynebiad i’r cais, ar gyfer defnydd preifat

fyddai e ac mae’r fferm yn ddigon pell oddi wrth y rhewl.



12. Cyllid

13. UFA i. Baner i longyfarch Garan a Ioan
● Cytunwyd i holi Boomerang i am bris ar gyfer dylunio a

chreu baner i longyfarch Garan a Ioan yn dilyn eu llwyddiant
yn Gemau’r Gymanwlad.

● Bydd y faner yn cael ei rhoi ar ochr y tŷ bach

ii. Maes Meigan
● Mae’r cyngor wedi codi ffens uchel tu fas i un o’r tai cyngor,

mae’r tŷ yn wag ar hyn o bryd ond bydd yn atal golau rahg
cyrraedd y tŷ.

● Mae golau newydd wedi eu gosod, ond dydyn nhw ddim yn
gweithio, a’r feidir yn dywyll.

iii. Rhiw Portland
● Roedd y rhewl i fod i gael ei ail-darmacio ond dydy hynny

ddim wedi digwydd o hyd.
● Mae sawl un wedi cwyno bod y rhewl yn wael iawn.

iv. Speed Bump Crymych
Gofynnwyd i wneud y speed bump yn llai, mae hynny wedi digwydd
ond dydy ceir ddim yn stopio o gwbl nawr.
Dydyn nhw ddim wedi eu peintio eto

Bethan i ofyn i Shôn holi’r cyngor pam bod
ffens mor fawr wedi ei godi

Bethan i godi hyn gyda Shôn

Bethan i holi Shôn am ddiweddariad

14. Dyddiad a lleoliad y
cyfarfod nesaf

Nos Iau y 6ed o Hydref
Llyfrgell Crymych


